
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5    

วันพฤหัสบดี ที่  17  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา  09.๐๐  น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

........................................................ 
รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่ที ่ บ้าน ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1. นายเธียรชัย พรหมทัน ประธานสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  

2. นายไพทูร ศรีโนนยาง รองประธานสภาฯ 14 ชัยเจริญ ไพทูร ศรีโนนยาง  

3. นายเด่นชัย เหง้าน้อย เลขานุการสภาฯ 6 ดอนแดง เด่นชัย เหง้าน้อย  

4. นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง ส.อบต. 1 ศรีวิชัย สุริยันต์ เพ็งสีแสง  
5. นายทองใบ กองตุ้น ส.อบต. 2 โนนอุดม ทองใบ กองตุ้น  
6. นายพันธ์พัก อัครจันทร์ ส.อบต. 3 แก้ง พันธ์พัก อัครจันทร์  
7. นางไพวัลย์ สารสวัสดิ์ ส.อบต. 4 หัวนา ไพวัลย์ สารสวัสดิ์  
8. นายชยพล แสนเพียง ส.อบต. 5 ขัวสูง ชยพล แสนเพียง  
9. นางทองคาย สุเทวี ส.อบต. 7 โคกสะอาด ทองคาย สุเทวี  

10. นางรัตนา เกี้ยกล่อม ส.อบต. 8 ห้วยแสง รัตนา เกี้ยกล่อม  
11. นายวรรณะ ทักขิโณ ส.อบต. 9 โนนสวาท วรรณะ ทักขิโณ  
๑2. นางนงค์คาน พลเทพ ส.อบต. 10 ดอนแดงน้อย นงค์คาน พลเทพ  
๑3. นายอมร ยุบลวัฒน์ ส.อบต. 11 ร่มเย็นพัฒนา อมร ยุบลวัฒน์  
๑4. นายจันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน ส.อบต. 12 นาเกษตร จันทร์เพ็ญ ยิ่งยืน  
๑5. นายเปรียบ เวียงคุต ส.อบต. 13 ขัวสูงสวรรค์ เปรียบ เวียงคุต  
๑6. นายศิริรัตน์ ไฮวัง ส.อบต. 15 แก้ง ศิริรัตน์ ไฮวัง  
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายนิรันดร โฮมวงศ์ นายก อบต.ศรีวิชัย นิรันดร โฮมวงศ ์  
2. นายกังวาน จันทมาลา รองนายก อบต.ศรีวิชัย กังวาน จันทมาลา  
3. นายอารมย์ แก้วศรีรัง รองนายก อบต.ศรีวิชัย อารมย์ แก้วศรีรัง  
4. นายอุทัย คชเคลื่อน เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย อุทัย คชเคลื่อน  
5. นางสาวมะลีวัน วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน วรรณวาส  
6. นางสาวสุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
7. ว่าทีร่อ้ยตรีมิตรชัย  ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย  ไชยยศ  
8. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ฉวีวรรณ  แก้วพรม  
9. นางอนงค์ โพธิราช หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนงค์ โพธิราช  

10. นายศักดิส์ิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
๑1. นางสาวมณีรัตน์  โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์  โคตรปัญญา   
๑2. นางวันทนา  คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วันทนา  คำพันธ์  



 ๒ 

๑3. นายศรายุทธ จันทร์คำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศรายุทธ จันทร์คำ  
14. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  

 
ผู้รับฟังการประชุม    - ไม่มี -    
                              
เริ่มประชุมเวลา   09.๐๐  น. 
 
นายเด่นชัย เหง้าน้อย    กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิกสภา อบต. 
เลขานุการสภาฯ           ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี ้ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
                              ตำบลและสมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่ง 
                              พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
                              (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
                              การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   

    ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน   ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 
นายเด่นชัย เหง้าน้อย      ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
เลขานุการสภาฯ            เรือ่ง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
                              ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
                           ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไดข้ออนุญาตอำเภอวานรนิวาสเพ่ือเปิด  
                                ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือ 
                                พิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสทำกิจการนอกเขตเทศบาลในการ 
                                ดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร (แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 
                                ไฟฟ้า) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
                                ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ 
                                องค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2565 มีกำหนด 9 วัน ณ ห้อง 
                                ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นั้น              

                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
                                 บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ข้อ ๒๐ (๒) และข้อ ๒๒ ของ 
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
                                 ประกอบประกาศอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                 ศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.๒๕๖5 ลงวันที ่11 มีนาคม 2565 และหนังสือ 
                                 อำเภอวานรนิวาส ที่ สน 0023.20/1236 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 จึงเรียก 
                                 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 พ.ศ.๒๕๖5 ระหว่าง 
                                 วันที่ 17-25 มีนาคม 2565 มีกำหนด 9 วัน 



 ๓ 

                           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ   ณ   วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 

            ( นายเธียรชัย พรหมทัน ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
นายเธียรชัย  พรหมทัน   ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.ที่ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาฯ               ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 เรียน ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ   
                                สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ขณะนี้ 
                                สมาชิกสภา อบต. ไดม้าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการตาม 
                                ระเบียบวาระการประชุมสภาอบต. ต่อไป  
 
 ระเบียบวาระที่   ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเธียรชัย  พรหมทัน   การประชุมวันนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ทั้งหมด 16 ท่าน 
ประธานสภาฯ              ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้มีระเบียบวาระและหัวข้อการ 
                               ประชุมที่สำคัญที่จะต้องปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้ความยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสใช้ 
                               พ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย รวมทั้งวาระการประชุมอีกหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณา                           
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามญั สมัยแรก เมื่อวันที่ 10  
                                 มกราคม 2565 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ขอเชิญท่านเปรียบ เวียงคุต ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานให้ 
ประธานสภาฯ              สภา อบต.ทราบ 
 
นายเปรียบ เวียงคุต       เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายเปรียบ เวียงคุต สมาชิก           
ประธานกรรมการ         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ม.13 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจรายงานการประชุม        ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดพิ้จารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม  
                              2565                              

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย
ดังกล่าวต่อไป 

 
 



 ๔ 

นายเธียรชัย พรหมทัน ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านเปรียบ เวียงคุต   
ประธานสภาฯ              ทีไ่ด้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด   
                               จะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ก็ไม่มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติ 
                               ทีป่ระชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
                               ศรวีิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ    
 
มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชมุเป็นเอกฉันท์  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๓       เรื่อง เสนอญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย    
            3.1 ญัตติที่ 1 การพิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสทำกิจการ      
                                    นอกเขตเทศบาล ในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร  
                                    (แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
    
นายเธียรชัย พรหมทัน ญัตติที่ 1 การพิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสทำกิจการนอกเขต
ประธานสภาฯ              เทศบาล ในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร (แปรรูปขยะมูล 
                               ฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เกี่ยวกับเรื่องนี้องค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลวานรนิวาสขอความยินยอมเพ่ือ 
                               ขอทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย  
                               แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวานรนิวาสไม่มีพ้ืนที่สำหรับการดำเนินโครงการจึงมีความ 
                               จำเป็นที่จะต้องขอใช้พื้นที่ในเขตตำบลศรีวิชัย ซึ่งการพจิารณาอนุมัติ อนุญาตหรือให้ความ 
                               ยินยอมเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามพระราชบัญญัติสภา 
                               ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญท่านนายก 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแถลงญัตติ ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
                               เพ่ือพิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์      เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ศรีวิชัย        ศรีวิชัยผู้ทรงเกยีรติทุกทา่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้รับหนังสือจากเทศบาล 
                              ตำบลวานรนิวาส ตามหนังสือที่ สน 52406/181 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งว่า 
                               จังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มพืน้ที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
                               ของ อปท.ในจังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 3134/2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
                               คณะกรรมการทำงานกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในจังหวัด 
                               สกลนคร โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม สำหรับกลุ่มท่ี 5 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย อปท.  
                               จำนวน 39 แห่ง โดยให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็นเจ้าภาพ และนายกเทศมนตรีตำบล 
                               วานรนิวาสเป็นคณะทำงานและเลขานุการในการดำเนินการขับเคลื่อน กลุ่มที่ 5 จังหวัด 
                               สกลนคร เทศบาลตำบลวานรนิวาส ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนและมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมใน 
                               การดำเนินงานที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งกำจัดขยะของกลุ่ม Cluster ที่ 5 จังหวัดสกลนคร  
                               เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและสนองนโยบายของรัฐบาลในการกำจัด 
                               ขยะมูลฝอยที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ      
                               มูลฝอยในพื้นที ่จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร (แปร 
                               รูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า) ขึ้น งบประมาณภาคเอกชนจะดำเนินการเองทั้งหมด  
                               และได้เล็งเห็นว่าพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพียง 
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                               พอที่จะดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว และเทศบาลตำบลวานรนิวาสโดยสภาเทศบาล 
                               ตำบลวานรนิวาส ได้ให้ความเห็นชอบเพือ่ทำกิจการนอกเขต โดยมคีำขอให้นำเสนอสภา 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้พิจารณาให้ความยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
                               ได้ดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 
                               ไฟฟ้า) ในเขตพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย  
      เรื่องนี้ผมได้ศึกษาข้อมูล พิจารณา ไตร่ตรองแล้ว อยากจะปรึกษาหารือและขอ 
                               ความยินยอมจากสภา ว่าจะยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสมาดำเนินโครงการหรือไม่  
                               ถ้าเทศบาลตำบลวานรนิวาสให้โอกาสเราแล้วเราไม่ให้โอกาสประชาชน บ้านเมือง สังคมจะ 
                               เป็นอย่างไร 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
                               มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต 
                               องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน  
                               และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คือหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
                               ตำบล 2.ในอนาคตประชากรจะเพ่ิมมากข้ึน การบริโภค กิจกรรมต่างๆจะเพ่ิมมากข้ึน ขยะ 
                               ก็จะมีมากข้ึน องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีวิธีการรับมืออย่างไรในการกำจัดขยะ 3. 
                               ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยังไม่มีระบบกำจัดขยะ เช่น รถเก็บขยะมูลฝอย  
                               ถังขยะ คนงานเก็บขยะ สภาพความเป็นจริงจะเห็นถุงขยะเกลื่อนกลาด สกปรก ไร้คนดูแล 
                               รักษา บางทา่นคิดว่าไม่มีถังขยะคือไม่มีขยะ ขอให้ท่านไปดูหมู่บ้านต่างๆในเขตพ้ืนที่ที่มีบ่อ 
                               ฝังกลบขยะ ซึ่งผมไปดูแล้วพบว่ามปีัญหามาก มีขยะและน้ำเต็มบ่อ ผมเกรงว่าน้ำเสียจาก 
                               บ่อฝังกลบจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  
                               ในช่วงที่ผมลงพื้นท่ีประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก สอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีรถเก็บ 
                               ขยะ ขยะจะเอาไปทิ้งท่ีไหน ดังนั้นเมื่อมีโอกาสหรือโอกาสมาถึง ผมก็อยากให้สภาองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลช่วยกันตัดสินใจว่าจะเดินหน้าอย่างไรในเรื่องนี้ เรื่องการกำจัดขยะ 
                               มูลฝอยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลและให้เอกชนมาลงทุนและมีการ 
                               บริหารจัดการอย่างดี แมใ้นพ้ืนที่คับแคบหรืออยู่ในเขตพ้ืนที่เมืองอย่างในกรุงเทพมหานคร 
                               ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะมีระบบบำบัดและการจัดการมลพิษอย่างดี มีมาตรฐาน ขอ 
                               สภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณา   
     
นางรัตนา เกี้ยกล่อม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.ม.8     อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางรัตนา เกี้ยกล่อม สมาชิกสภา อบต.ม.8 บ้านห้วยแสง 
                               ขออนุญาตสอบถามว่าเจ้าของโครงการมีสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ สถานที่ตั้งของโครงการอยู่ 
                               บริเวณใด เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี แต่จะดีกว่านี้หากที่ตั้งโครงการเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกล 
                               จากชุมชนและประชาชน เท่าท่ีตรวจสอบรูปแผนที่น่าจะอยู่ไม่ไกลจากเขตชุมชนเท่าใดนัก 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน พ้ืนที่ตั้งโครงการหากพิจารณาจากรูปแผนที่ คาดว่าน่าจะเป็นบริเวณบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8
ประธานสภาฯ              ซ่ึงบริเวณนั้นเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ระบุว่าบริเวณนั้น 
                               มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เทศบาลตำบลวานรนิวาสและเอกชนที่จะมาลงทุนเล็งเห็นว่า 
                               บริเวณนี้เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งโครงการ               
 
 
 
 



 ๖ 

นายเปรียบ เวียงคุต เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.ม.13  อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเปรียบ เวียงคุต สมาชิกสภา อบต.ม.13 บ้านขัวสูง 
                               สวรรค์ ขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าโครงการจะตั้งอยู่บริเวณใด ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลว่า 
                               โรงงานกำจัดขยะ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างไร ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเขต 
                               ชุมชน วัด สถานศึกษาหรือไม ่ และเหตุใดให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสมาดำเนินการในเขต 
                               พ้ืนที่ของเรา ถ้าเปลี่ยนจากเทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็นผู้ดำเนินการ เป็นองค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นผู้ดำเนินโครงการเอง บริหารจัดการเอง องค์การบริหารส่วนตำบล 
                               ศรีวิชัยทำได้หรือไม่ มีศักยภาพหรือไม่ หากให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็นผู้ดำเนินการ  
                               ถ้าหากสร้างเสร็จแล้ว มีปัญหา มีเรื่องร้องเรียนเกิดข้ึน เราจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เมื่อ 
                               เราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาดำเนินการ เรื่องนี้ผมเห็นว่าควรมีการรับฟังความ 
                               คิดเห็นของประชาชนที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานกำจดัขยะก่อน 
                               หรือไม่ เช่น บ้านห้วยแสง ศรีวิชัย ขัวสูง กรณีน้ำเสียจากโรงงานอาจไหลลงสู่ห้วย หนอง  
                               คลอง บึง สาธารณะ เพราะว่าไม่มีข้อมูลว่าของเสียต่างๆ ในโรงงานจะเอาไปบำบัดหรือทิ้ง 
                               ที่ไหน อย่างไร  

 
นายเธียรชัย พรหมทัน ตามที่ท่านเปรียบ เวียงคุต ส.อบต.ม.13 ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่า เหตุใดองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ              ส่วนตำบลศรีวิชัยไม่ดำเนินการ ทำไมให้ อปท.มาทำกิจการในเขตของตน และสิ่งที่สมาชิก 
                               สภาหลายท่านเป็นห่วงก็คือปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนเช่น ควันพิษ ฝุ่น 
                               ละออง น้ำเสีย ผู้บริหารพอจะให้ข้อมูลเรื่องนีไ้ด้หรือไม ่
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
นายก อบต.ศรีวิชัย         อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากเชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยว่าเป็น 
                                อย่างไร มีการดำเนินการอย่างไร มีการจัดการระบบอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร มี 
                                มลภาวะหรือไม่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่ แล้วมารับฟังความคิดเห็น 
                                ของประชาชนและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะได้ 
                                อะไร ประโยชน์ตกแก่ประชาชนอย่างไร มีความปลอดภัยกับพ่ีน้องประชาชนเพียงใด นี่ 
                                คือหัวใจสำคัญ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน โครงการนี้กว่าจะดำเนินการได้ต้องผ่านหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาพ้ืนที่ การรับฟัง
ประธานสภาฯ              ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ต้องผ่าน 
                               ขั้นตอนของอำเภอและจังหวัด เรื่องนี้ผมเคยไปศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะ ทางโรงงาน 
                               จะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างพลังงานกลเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า ที่วางขยะเป็นบล็อก 
                               คอนกรีตสี่เหลี่ยม ประมาณ 10x10 เมตร พอรถนำขยะแล่นเข้ามาจะมีม่านพลาสติกก้ัน 
                               ไว้ไม่ให้กลิ่นออกมา เพียงระยะ 10 เมตร จะไม่ได้กลิ่นขยะเลย ในส่วนของปล่องไฟบริเวณ 
                               ที่จะปล่อยควันออกมา โรงงานจะทำฟิลเตอร์เพ่ือกรอง ดักจับควันและมลพิษต่าง ๆ ที่จะ 
                               ลอยไปในอากาศโดยวิธีการสเปรย์น้ำและมีระบบบำบัดน้ำเสีย กากของเสียที่ได้จากการเผา 
                               ขยะก็เอาไปทำปุ๋ยได้ คา่ความสะอาดของน้ำที่บำบัดแล้ว จะมีค่า PS ที่ 6.5-7.5 ทาง 
                               โรงงานจะมีการนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำโดยไม่มีการปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น 
                               น้ำไปล้างรถ หรือสเปรย์รถท่ีแล่นเข้ามาในโรงงาน รถบรรทุกขยะทุกคนที่แล่นเขา้มาจะม ี



 ๗ 

                               พลาสติกหรือผ้าใบคลุมไว้มิดชิด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีน้ำหยดหรือไหลออกจากรถ โรงงาน 
                               กำจัดขยะมูลมูลค่ากว่าพันล้านบาท คิดว่าทางโรงงานคงมีระบบป้องกันที่ดีและรัดกุม  
                               ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือมีที่กำจัดขยะดีกว่านำไปฝังกลบหรือเอาไปกองไว้ ผมก็ขอฝาก 
                               เป็นข้อคดิ ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ 
 
นายเปรียบ เวียงคุต เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.ม.13  อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเปรียบ เวียงคุต สมาชิกสภา อบต.ม.13 บ้านขัวสูง 
                               สวรรค์ เรื่องนี้ตามที่ผมได้นำเรียนต่อสภาแล้วในเบื้องต้น ผมอยากให้มีการประชุม 
                               ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก 
                               โรงงานกำจัดขยะว่าประชาชนยินยอมหรอืไม่ การดำเนินการของโรงงานส่งผลกระทบต่อ 
                               สิ่งแวดล้อม ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่โดยรอบโรงงานหรือไม่ อยากฟังความคิดเห็นของ 
                               ประชาชน ประชาชนมีความเห็นอย่างไร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็คงจะมีความคิด 
                               เห็นอย่างนั้น 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ท่านเปรียบ เวียงคุต ส.อบต.ม.13 บานขัวสูงสวรรค์ อยากให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประธานสภาฯ              ประชาชนก่อน และจากการประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  
                               ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมตไิม่เหน็ชอบให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสและเอกชนมาดำเนิน 
                               โครงการ แต่ให้มาศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการก่อน แล้วค่อยนำเสนอสภา 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
นายสุริยันต์ เพ็งสีแสง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.ม.1     อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุริยันต์ เพ็งสีแสง ส.อบต.ม.1 บ้านศรีวิชัย ขณะนี้ 
                               ประชาชนในพื้นท่ีทราบแล้วว่าจะมีการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ประชาชนวิตกกังวลเรื่อง 
                               ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเกรงว่าหากปัญหาเกิดข้ึนมาเช่นมลภาวะเป็นพิษ ฝุ่นละออง  
                               ควันพิษ หรือมีกลิ่นเหม็น เหตุรำคาญ หรือมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะไป 
                               ร้องเรียนที่ไหน กับใคร หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ผมได้ศึกษาโครงสร้างของ 
                               คณะกรรมการ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเป็นคณะกรรมการชุดนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลศรีวิชัยจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยได้หรือไม่ 
 
นายอารมย ์แก้วศรีรัง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
รองนายก อบต.ศรีวิชัย    อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัยได้มี 
                               การถกกันในหลายประเด็นเกีย่วกับการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ และมีมติว่าให้มี 
                               การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อน ผลเป็นประการแล้วแจ้งขอมติหรือขอความ 
                               เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าขอความเห็นชอบหรือขอความยินยอม ผม 
                               อยากให้เป็นความยินยอมในลักษณะขอความยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสร่วมกับ 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นผู้ดำเนินการ ถ้าพิจารณาจากโครงการที่เทศบาล 
                               ตำบลวานรนิวาสเสนอมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยไม่มีส่วนร่วมเลยทั้งในส่วนของ 
                               โครงการและในส่วนของคณะกรรมการฯ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบล 
                               ศรีวิชัยไม่มีสิทธิมีเสียงหรืออำนาจในการสั่งการ หรือบริหารจัดการอย่างใดเลย แม้ว่า 
                               โรงงานจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย  



 ๘ 

นายเปรียบ เวียงคุต เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.ม.13   อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับความเห็นของท่านรองอารมย์ รองนายกองค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและส.อบต.ม.1 เรื่องนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยไม่มีส่วน 
                               ร่วมทั้งในส่วนของโครงการและโครงสร้างคณะกรรมการฯ ถ้ามีการร้องเรียนหรือมีปัญหา 
                               เกิดข้ึนหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าโรงงานอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
                               ศรีวิชัย ก็จะเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยในการแก้ไขปัญหา ร้องเรียน 
                               กับเทศบาลตำบลวานรนิวาสไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาล 
 
นางรัตนา เกี้ยกล่อม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.ม.8     อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8 เคยประสบปัญหามาแล้วครั้งหนึ่ง ก็คือ 
                               การก่อสร้างโรงงานยางมะตอยของตำบลเดื่อศรีคันไชย เมื่อครั้งนายโกมล ภักดีหาญ เป็น 
                               ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยแสง ไม่มีส่วนร่วมเลย แต่จำได้ว่าทางโรงงานออกมาจัดประชาคม 
                               หมู่บ้าน หมู่บ้านในเขตตำบลเดื่อศรีคันไชยให้สร้างได้ แต่สถานที่ก่อสร้างอยู่ติดกับบ้าน  
                               ห้วยแสง พอมีปัญหาเหตุรำคาญเกิดขึ้น เคยไปร้องเรียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศร ี
                               คันไชย ก็ได้รับคำตอบว่าจะดำเนินการให้ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันปัญหาก็ยังไม่ได้รับการ 
                               แก้ไข สมมุติว่าในอนาคตมีปัญหาเกิดขึ้นใคร หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ บ้านห้วยแสง 
                               เป็นที่ราบสูง แล้วที่ท่านประธานสภาฯ แจ้งว่าฝุ่นดักจับได้ แต่กลิ่น สภาพพ้ืนผิวดิน น้ำเสีย 
                               ที่มีการชะล้างออกมา จะเปน็อย่างไร บ้านห้วยแสงก็มีแหล่งน้ำซ่ึงติดต่อกับบ้านชัยเจริญ  
                               น้ำไหลลงห้วยปลาขาว ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาใคร หรือหน่วยงานใดจะเป็น 
                               ผู้รับผิดชอบ ดิฉันอยากให้ความรู้กับประชาชนก่อน ให้ความรู้ทั้งหมู่บ้านและผู้ได้รับ 
                               ผลกระทบทุกคน เพราะถ้าเกดิเหตุอะไรขึ้นมาประชาชนจะทำอย่างไร ทุกคนก็จะโทษสภา 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
 
นายไพทูร ศรีโนนยาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
รองประธานสภาฯ         อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามเอกสารการแบ่งกลุ่มโซนหรือคลัสเตอร์ เป็นหนังสือตั้งแต่ปี  
                               พ.ศ.2563 แตส่มาชิกสภาไม่เคยรับทราบข้อมูลนี้มาก่อน ถ้าสมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้เป็นคณะกรรมการฯ ก็จะได้มีข้อมูลในการทำงาน  
                               สามารถตอบคำถามพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีได้ เรื่องนี้ยอมรับว่าผมไม่เคยทราบข้อมูลมา 
                               ก่อน เพ่ิงทราบขอ้มูลก็กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผมอยากร่วมประชุมกับคณะกรรมการ 
                               กลุ่มคลัสเตอร์ที่ 5 ก่อนแล้วมาประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ 
                               ยินยอม วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสและเอกชน 
                               เข้ามาศึกษาข้อมูลตามมติที่ประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัย แต่ไม่ยินยอมให้เข้ามาทำ 
                               กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเสียก่อน  
                               ชุมชนรับได้หรือไม่และขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมกับเทศบาลตำบล 
                               วานรนิวาส จะได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมด ขอฝากเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับผิดชอบ 
                               งานด้านสาธารณสุข ประสานและดำเนินการด้วย 
 
นางสาวมะลีวัน วรรณวาส เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.    อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามคำสั่งที่ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เรื่องแต่งตั้ง 
                               คณะกรรมการจัดหาพ้ืนที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ 
                               คำสั่งที่ 13/2563 สืบเนื่องจากนโยบายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ  



 ๙ 

                               พ.ศ.2559-2564 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
                               และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยดำเนินการในรูปแบบจังหวัดสะอาด ซึ่ง 
                               ปัญหาขยะมูลในเขตจังหวัดสกลนครก็มีปัญหาอยู่ในระดับหนึ่ง ฉะนั้นเพื่อให้มีการแก้ไข 
                               ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตจังหวัด จึงมีคำสั่งนี้ ซึ่งการแบ่งกลุ่ม อำเภอวานรนิวาสอยู่ใน  
                               กลุม่คลัสเตอร์ที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้าและ 
                               อำเภออากาศอำนวย คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                               ศรีวิชัยร่วมด้วย เนื่องจากเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด เทศบาลตำบลวานรนิวาส ถือ 
                               เป็น อปท.ที่มีความอาวุโสสูงสุดในเขตอำเภอวานรนิวาสและมีความพร้อมหลายด้าน ทั้ง 
                               ด้านบุคลากร มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรถเก็บขยะ มีพนักงานเก็บขยะ มีสถานที ่
                               ทิง้ ฝังกลบขยะ จังหวัดสกลนครจึงได้พิจารณาแต่งตั้งให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็น 
                               เจ้าภาพในกลุ่มท่ี 5 และมีหน้าที่จัดหาพ้ืนทีใ่นการกำจัดขยะว่าจะใช้พ้ืนที่บริเวณใด กำจัด 
                               ในรูปแบบไหน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเทศบาลตำบลวานรนิวาสและคณะกรรมการชุดที่ได้รับ 
                               การแต่งตั้งได้หาพื้นที่จัดการขยะและได้พ้ืนที่ที่ตำบลขัวก่ายแต่ไม่ทราบว่าติดปัญหาเรื่องใด  
                               คณะกรรมการจึงได้เปลี่ยนจุดมุ่งหมายมาท่ีตำบลศรีวิชัย คาดว่าสถานที่ตั้งโรงงานน่าจะ 
                               เป็นบริเวณพ้ืนที่บ้านห้วยแสง ตำบลศรีวิชัย ด้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับตำบลเดื่อศรีคันไชย  
                               การประชุมในวันนี้เพ่ือพิจารณาว่าจะยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสทำการในเขต 
                               พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยหรือไม่ ถ้าผ่านความเห็นชอบแต่กว่าที่จะดำเนินการ 
                               ก่อสร้างได้ก็จะใช้เวลาอีกพอสมควร เนื่องจากโครงการนี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
                               ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนทีด่้วย 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในญัตติการให้ความยินยอมให้เทศบาลตำบล
ประธานสภาฯ              วานรนิวาสทำกิจการนอกเขตเทศบาล ในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
                               แบบครบวงจร(แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   
                               ศรีวิชัย มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ 
                               ที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่ายินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสทำกิจการนอก 
                               เขตเทศบาล ในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร (แปรรูปขยะ 
                               มูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  ยินยอม - เสียง ไม่ยินยอม 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน ที่ประชุมมีมติเห็นว่าไม่ยินยอมให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสดำเนินโครงการจัดการขยะ  
ประธานสภาฯ              มูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร(แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า) ในเขตองค์การบริหาร  
                               ส่วนตำบลศรีวิชัย เกี่ยวกับเรื่องนีท้ี่ประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัยมีมติเมื่อวันที่ 14  
                               มีนาคม 2565 เห็นควรให้เทศบาลตำบลวานรนิวาสและบริษัทเอกชนมาทำการศึกษา 
                               ข้อมูลและความไปได้ของโครงการก่อน สมาชิกสภามีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปราย 
                               หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าเห็นชอบใหเ้ทศบาลตำบล 
                               วานรนิวาสและบริษัทเอกชนมาทำการศึกษาข้อมูลและความไปได้ของโครงการ โปรดยก 
                               มือขึ้นครับ  
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 



 ๑๐ 

 
     3.2 ญัตติที่ 2 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดิน  
                               และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ อบต.ศรีวิชัย    
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ 2 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
ประธานสภาฯ              หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ อบต.ศรีวิชัย ขอเชิญท่าน                                                                 
                               นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น 
                               ในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 
                               พิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
นายก อบต.ศรีวิชัย         อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้า  
                               ขอเสนอญัตติ เรื่องโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด  
                               ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ 
                               ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                               อ่ืนๆ โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่ งบประมาณตั้งไว้ 250,000  
                               บาท คงเหลือก่อนโอน 250,000 บาท โอนลด 92,900 บาท คงเหลือ 157,100 บาท  
                               โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
                               ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                               ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.80เมตร สูง 0.60 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ 
                               และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 27/2565 เป็นเงิน  
                               92,900 บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจาก การจัดตั้งศาลพระภูมเิป็นความเชื่อของ 
                               คนไทยที่มีมานาน ความเชื่อนี้เกี่ยวกับพระภูมิ อันหมายถึงวิญญาณหรือสัมภเวสีทีดู่แล 
                               รักษาพ้ืนดินที่ผู้อยู่อาศัยมาปลูกบ้าน สร้างอาคาร สร้างสำนักงาน โดยต้องดูฤกษ์ผูกดวง 
                               และมีพิธีกรรมตั้งศาลซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติ แต่ไม่ได้เป็นข้อกำหนดว่าต้องทำทุกบ้าน  
                               พิธีกรรมและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งศาลพระภูมิ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
                               จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อเป็นการ 
                               บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชา เสริมสร้างความ 
                               เป็นสิริมงคลของข้าราชการทั่วไปท่ีมาติดต่อราชการ ซึ่งการดำเนินการเป็นอำนาจหน้าที่ 
                               และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
                               มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต 
                               องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
                               ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  
                               0804.3/44688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 
                               ท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/22114 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 จงึมีความจำเป็นต้อง 
                               โอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   โอนลด  
                               แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
                               เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมศาสนา  
                               วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 250,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  
                               250,000 บาท โอนลด 92,900 บาท คงเหลือ 157,100 บาท  



 ๑๑ 

                   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                               โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขนาดกว้าง 3.00  
                               เมตร ยาว 3.80เมตร สูง 0.60 เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที ่
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 27/2565 เป็นเงิน 92,900 บาท 

                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
                               ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                               อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                               ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้สมาชิก 
                               สภาทุกท่าน 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลและรายละเอียดโครงการ   
                              ก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ยาว  
                              3.80 เมตร สูง 0.60 เมตร รายการ ประเภทงานอาคารและศาลพระภูมิพร้อมอุปกรณ ์
                              ครบชุด จำนวน 2 ชุด สถานที่ดำเนินการ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                              ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 27/2565 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและนายช่างโยธา ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล  
                             ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปราย 
                             เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
                               ศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด  
                               ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบ 
                               ดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                               อ่ืนๆ โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 250,000  
                               บาท คงเหลือก่อนโอน 250,000 บาท โอนลด 92,900 บาท คงเหลือ 157,100 บาท  
                               โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
                               ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                               ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.80เมตร สูง 0.60 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ 
                               และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 27/2565 เป็นเงิน  
                               92,900 บาท ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณ  
                               โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม  เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
    ๓.3 ญัตติที่ 3 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า 
                                     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย   
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ 3 ขอโอนลดงบประมาณเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
ประธานสภาฯ              หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วน  

นายศรายุทธ จันทร์คำ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   

นายเธียรชัย พรหมทัน 

ประธานสภาฯ 



 ๑๒ 

                                ตำบลศรีวิชัย ขอเชิญท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีวิชัย แถลงญัตติหรือชี้แจง 
                                หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
                                เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
นายก อบต.ศรีวิชัย         อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาอ่านตามเอกสาร ข้าพเจ้า  
                               ขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน 
                               หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
                               โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้  
                               2,836,800 บาท คงเหลือก่อนโอน 2,392,606.93 บาท โอนลด 72,000 บาท  
                               คงเหลือ 2,320,606.93 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน                                  
                               งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์  
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การ 
                               บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 28/2565 เป็นเงิน 72,000 บาท โดยมีเหตุผล  
                               ความจำเป็นเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยัง 
                               ไม่พร้อมในการปฏิบัติงานเนื่องจากยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม อาทิ 
                               เช่น อาคารสำนักงาน พื้นที่โดยรอบท้ังสนามกีฬา รั้ว กำแพง สนามหญ้า ผมจึงมีแนวคิดว่า 
                               จะปรับปรุงพื้นที่และปลูกดอกไม้ ต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาดตาและ 
                               สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่ท่ีน่าอยู่ น่าทำงานและเพ่ือให้มีความพร้อมใน 
                               ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือแม้กระท่ังหน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืน จึงมีความ 
                               จำเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ อบต.ศรีวิชัย  
                   โอนลด  
                               แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้  
                               2,836,800 บาท คงเหลือก่อนโอน 2,392,606.93 บาท โอนลด 72,000 บาท  
                               คงเหลือ 2,320,606.93 บาท    
                   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                   แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                               โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ องคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายละเอียดตามประมาณการ 
                               และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 28/2565 เป็นเงิน  
                               72,000 บาท 

                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                              พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ 
                              ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                              อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   ขอสภาแห่งนี้ได้โปรดพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้สมาชิก 
                               สภาทุกท่าน 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
                              อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลและรายละเอียดโครงการ   
                              ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประกอบด้วยรายการปรับปรุง 

นายศรายุทธ จันทร์คำ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   



 ๑๓ 

                               ภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ศรีวิชัย จัดสวนหย่อม งานโครงสร้างป้ายหน้า 
                               สำนักงาน จัดซื้อวัสดุ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ข้างห้องกิจการ 
                               สภา จัดจุดเช็คอิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ ์รายละเอียดตาม 
                               แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขท่ี 28/2565 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                             ขอบคุณท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยและนายช่างโยธา ทีไ่ด้ชี้แจงเหตุผล  
                             ความจำเป็นให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยและมีความประสงคจ์ะอภิปราย 
                             เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่าตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
                             ศรีวิชัย ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ในหมวดค่าที่ดิน 
                             และสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้ง 
                             ไว้ 2,836,800 บาท คงเหลือก่อนโอน 2,392,606.93 บาท โอนลด 72,000 บาท  
                             คงเหลือ 2,320,606.93 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  
                             งานสวนสาธารณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
                             องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การ 
                             บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยกำหนด เลขท่ี 28/2565 เป็นเงิน 72,000 บาท ทีป่ระชุมม ี
                             ความเห็นอย่างไร หากเหน็ชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณ โปรดยกมือขึ้นครับ 
     
มติที่ประชุม        เห็นชอบเอกฉันท ์( เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
        -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
         -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  6     เรื่องอ่ืนๆ 
         6.1 การขายทอดตลาดทรพัย์สิน 
 
นายอารมณ์ แก้วศรีรัง     ผมขอเสนอเรื่องการขายทอดตลาดและจำหน่ายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายก อบต.ศรีวิชัย     ศรีวิชัยที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน เช่น โรงผลิตอาหารสัตว์ และโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
                                จากการตรวจสอบเครื่องจักรทั้ง 2 เครื่อง ไม่มีการใช้งานมากว่า 20 ปีแล้ว ฝ่ายบริหารจึง 
                                มีแนวคิดว่าควรมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีห่มดอายุการใช้งานและพัฒนาพื้นที่ให้เกิด  
                                ประโยชน์สูงสุด เช่น ใช้เป็นลานกิจกรรมหรืออาคารเอนกประสงค์ 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน     ระเบียบวาระที่ 6 ข้อ 6.1 การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ               ส่วนตำบลศรีวิชัย ชี้แจงข้อเท็จจริง หลักการ เหตุผลให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
นายก อบต.ศรีวิชัย         อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าสถานที่ทำงานยังไม่มีความพร้อม  
                                เช่น 1.โรงอาหาร 2.สถานที่จัดกิจกรรม 3.ยังไม่มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ ์เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  
                               เต็นท์ ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วย 

นายเธียรชัย พรหมทัน 

ประธานสภาฯ 



 ๑๔ 

                               งบประมาณ 1,000,000 บาท แต่ไม่ได้ใช้งานมากว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสภาพที่ชำรุด    
                               ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ โรงผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป ก่อสร้างด้วยงบประมาณ  
                               3,000,000 บาท อายุการใช้งานน่าจะประมาณ 20 ปี ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  
                               ไม่สามารถใช้การได้ ถ้าดูตามสภาพเหมือนสร้างอาคาร 2 หลัง ครอบทับของเก่าที่ไม่ได้   
                               ใช้งาน น่าจะใช้อาคารให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่นใช้เป็นสถานที่จัดการ  
                               ประชุม อบรม สัมมนา จัดกิจกรรมสันทนาการได้ ฝ่ายบริหารจึงอยากขอความเห็นชอบ 
                               จากสภา อบต. ว่าเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือไม่ ถ้าเห็นชอบ  
                               ผมจะดำเนินการทันที โดยสั่งการใหง้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินศึกษาระเบียบ  
                               กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเชิญ 
                               บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการมาบันทึกรับทราบด้วย ส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด 
                               ทรัพย์สินก็นำเข้าเป็นรายได้ หมวดเบ็ดเตล็ดขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่องนี้ 
                               ก่อนดำเนินการจะมีการศึกษาระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติให้รอบคอบก่อน 
                               ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  
                               นอกจากนี้จะขอความเห็นเกี่ยวกับการตัดต้นไม้บริเวณริมกำแพงหน้าอาคารที่ทำการ  
                               เนื่องจากผมเกรงว่าในช่วงมรสุมหรือมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน ผมกลัวลมพัดต้นไม้ล้มทับ 
                               สายไฟ/เสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คงจะไม่พ้นความรับ  
                               ผิดของหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน อีกทั้งต้นไม้เป็นส่วนควบกับที่ดินและเป็นทรัพย์สินของ 
                               องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เมื่อมีการตัดแล้วจะดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 
                               ทุกประการ หรือถ้ามีการจำหน่ายจะมีการนำส่งเงินเป็นรายได้ของหน่วยงานต่อไป 
 
นายเธียรชัย พรหมทัน    สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยและประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ
ประธานสภาฯ              ที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยดำเนินการขาย  
                               ทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งาน และเห็นชอบให้มีการตัดต้นไม้บริเวณริมกำแพง 
                               หน้าอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายนิรันดร โฮมวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
นายก อบต.ศรีวิชัย         อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
                               2565 ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมแซมทาสีรั้วหน้า อบต.และโครงการปรับปรุง 
                               ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะ 
                               ดำเนินการหรือไม่ ถ้ามีงบประมาณจะเร่งดำเนินการทันที เพ่ือความสวยงาม เป็นระเบียบ 
                               เรียบร้อยและเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ 
 
นางฉวีวรรณ แก้วพรม    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรวีิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา  
ผอ.กองการศึกษาฯ        อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนของ 
                               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยทัง้ 6 ศูนย์ โดยจะมีการรับสมัครตั้งแต ่
                               วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ส่วนระเบียบการรับ 
                               สมัครให้ติดต่อที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กโดยตรงหรือสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข  
                               0-4216-7036 ฝากท่านสมาชิกสภาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านที่มีบตุร 
                               หลานทีม่ีอายุถึงเกณฑ์ให้มาสมัครเรียนด้วย อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 








